

QUỸ HIỂU VỀ TRÁI TIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 316/CV-QHVTT

V/v: Phối hợp với Sosmap.net trao quà cho người gặp khó khăn vì dịch bệnh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp Nông thôn

- Căn cứ vào công văn số 20/2021/CV-KG phát hành ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc chung tay thực hiện chương trình "Yêu thương mùa Covid".
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chung tay cùng cộng đồng, Quỹ Hiểu về trái tim phát động chương trình "Bạn ơi, rồi sẽ qua thôi!", kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng, cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Để có thể hỗ trợ kịp thời cho họ, Quỹ Hiểu về trái tim phối hợp với Chương trình "Yêu thương mùa Covid", thông qua Cổng thông tin Sosmap.net, trực thuộc Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp Nông thôn, trao quà đến những hoàn cảnh gặp khó khăn.

Quỹ Hiểu về trái tim cung cấp cho Ban tổ chức Cổng thông tin Sosmap.net số lượng 1.000 phần quà, mỗi phần quà bao gồm (5 ký gạo, 1 thùng mì gói, 1 lon sữa đặc và 1 hộp cá hộp, ngoài ra còn có thêm rau củ do các mạnh thường quân của Quỹ gửi tặng đến kho hàng của cổng sosmap.net) để trao cho những người đang gặp khó khăn (500 người trong danh sách của Sosmap.net và 500 người trong danh sách của Quỹ Hiểu về trái tim). Ban tổ chức Cổng thông tin Sosmap.net cung cấp và chịu trách nhiệm danh sách chi tiết 500 người nhận quà trong danh sách của Sosmap.net; và có trách nhiệm trao đủ 1.000 phần quà đến cho những hoàn cảnh khó khăn đúng như trong danh sách hai bên thống nhất.

Bằng Công văn này, Quỹ Hiểu về trái tim kính đề nghị Chương trình "Yêu thương mùa Covid" và Ban tổ chức Cổng thông tin Sosmap.net tiếp nhận, bảo quản và hỗ trợ chúng tôi kịp thời trao quà đến cho những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: Ms.Tú Đào - điện thoại: 0908 342 176

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:*

- Như trên;
- Cổng SOSmap.net;
- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ



PHẠM GIA CHI BẢO